

THỦY LỰC BẠO HÀNH

SAGIANG

I.- TẠO TÁC THỦY LỰC

Nước chỉ là hợp chất của dưỡng khí và Khinh khí (OH₂) do Hậu thiên khí áp lực tung Dưỡng khí và Khinh khí từ trong đất ra vùng Tiên thiên khí, chúng lại đề huề phối ngẫu nhau thành hơi nước và Dưỡng khí chủ đạo phu quân, còn Khinh khí phụ đạo phu nhân, lại còn mang theo con cái lùm đùm lè đề với 2 thành phần. Hơi nước loáng thoáng trong Tiên thiên khí bất cứ chỗ nào trên mặt địa cầu, nhưng nhiều nhứt là ở biển mới tụ tập nhiều thành những đám mây bị Phong lực kéo đi lang bạt trong bầu khí quyển, đến mức độ dồn đóng gây hàn lực đông lại thành nước rơi xuống làm mưa. Hơi nước từ trong đất đá bị nhiệt lượng tung ra bất cứ nơi nào, và về đêm, hàn lực tạo thành sương mù, tưới mát vạn vật, có khi quá dày đặc tạo lớp mù sương quá nguy hiểm cho xe cộ hay phi cơ không thấy rõ qua lớp mù sương, gây tai nạn khủng khiếp. Người ta cũng gán cho sương mù thủy lực bạo hành nữa, chớ họ không nghĩ chính lớp sương mù rất hữu ích cho thảo mộc và giải nhiệt cho sinh vật. Vậy sương mù cũng là một thành phần của Tiên thiên khí như mây. Thủy lực tự nó rất hữu ích cho nhơn loại. Trong cơ thể sinh vật, nước chiếm 1/3 toàn thể với biến chế ra nhiều trạng thái khác nhau: Trong thảo mộc thủy lực giúp hấp tu của rễ thu nhận dưỡng trấp (hợp chất kim loại và nước) tạo ra nhựa nguyên luân chuyển lên lá thành nhựa luyện. Trong động vật, thủy lực giúp biến chế thực phẩm thành dưỡng trấp, do ở ruột non, qua các hấp tu tạo thành huyết tương, bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu nuôi dưỡng cơ thể, còn phần thừa thải xuyên qua thận lọc ra thành nước tiểu. Đối với con người còn đa dụng nữa, ngoài hàm dưỡng cơ thể, còn được sử dụng triệt để trong nhiều lãnh vực vừa thiện hành, và cũng vừa ác hành tùy theo sinh động của nhơn loại. Thủy lực tạo nguồn sống cho Thủy tộc là còn cung cấp thực phẩm qua nhóm Thủy thảo mộc. Mặc dầu nước chiếm 2/3 bề mặt địa cầu, nhưng Thủy lực tận tụy giúp con người đắc lực nhứt, với điều kiện thiện hành, luôn làm tròn thiên chức không bao giờ ngừng nghỉ, thế mà còn bị nguyên rủa “Thủy lực bạo hành”. Ngoài ra trong nước còn tiềm ẩn rất nhiều sinh thái nuôi dưỡng thủy tộc, nhiều phù sa màu mỡ bồi đắp cồn, cù lao, bán đảo, đảo và quần đảo. Thủy lực còn thay đổi hình thể mặt đất “Thương hải, biến vi tang điền” (Biển Đông sẽ là bình nguyên rộng lớn của Đại Việt vào năm 2020), hay ngược lại “Sơn lâm biến vi thương hải” (Hoa Nam núi đồi, điền viên, sau Chiến tranh nguyên tử, trở thành Hoa Nam Hải vào năm 2015). Trên thế giới cũng vậy, điển hình: Miền Tây và Miền Đông Mỹ sẽ thành biển và 2 địa lục: Lemuria ở Thái bình dương và Atlantic ở Đại Tây dương lại nổi trở lại do Hoả tiễn liên lục địa gây địa chấn tạo ra khủng khiếp. Thủy lực còn tạo ra bình thông nhau để trục lên những vật chìm xuống nước, hoặc để đẩy trôi lên những chiếc tàu cần sửa chữa vào ụ. Chúng ta thấy lạ lùng là chỉ cần một lực nhỏ ở đầu này của bình thông nhau lại có cường lực mạnh ở đầu kia với thể tích càng lớn, cường lực càng mạnh, cũng như Euroka đã tìm ra định luật bảo hoà trọng lượng trong lúc ông đi tắm nhảy vào bồn nước thấy thể tích thân thể đẩy tăng lên trong bồn, nhờ đó mà tinh được thể tích những vật thể không có hình thể theo phương thức hình học. Thủy lực còn đặc chế dòng nước biển chảy cuộn cuộn giữa hai khối nước ở yên một chỗ, chính những con cá thu tới mùa Hè thả trôi theo dòng nước biển du ngoạn (Thật ra là đi tìm thực phẩm) từ Nam lên Bắc, mà bị sa lưới của ngư phủ Island, chỉ cần lưới xuyên qua dòng nước biển, bằng hai chiếc thuyền ở hai bên bờ nước biển, hứng bắt trọn gói cả bầy lên tới mấy chục tấn cá hằng năm. Chúng ta thấy sóng vỗ vào bờ từng lượn chập chùng, chớ thật ra nước vẫn đứng yên một chỗ, người ta thí nghiệm bỏ một viên phao trong nước biển, nó chỉ trôi lên lộn xuống một chỗ không trôi đi đâu cả. Cho nên chúng ta thấy lượn sóng biển ào ạt áp tới tràn ngập thuyền tỵ nạn, chúng ta tưởng nước cuốn chạy áp vào, nhưng chỉ do gió thổi mà nước phải nhào lộn lên xuống một chỗ. Biết được điều này nên khi bị sóng đập dầm dũ dội, chúng ta giữ vững tinh thần kèm giữ thuyền tránh ngọn gió, chớ không lo sóng biển. Chính ngọn gió làm chìm thuyền, chớ không phải sóng biển. Tóm lại thủy lực tạo tác hiền hoà, chỉ do Phong lực lôi cuốn nó bạo hành mà thôi. Ở đáy biển sâu trên 3000m, tối đen vì ánh sáng không xuyên qua nổi, Thủy lực tạo áp lực quá nặng, nhưng những con cá to vẫn sống nhờ thân hình dị dạng thành tam giác trụ, bụng to nhưng thân thể nhọn trên lưng, cả cái đầu cũng thế, các nhà, xương ở đáy biển cũng phải có hình thể tam giác trụ ở nóc, để làm giảm trọng lượng nước trên nóc nhà. Các Tiềm thủy đỉnh và Tiềm thủy cầu phải hình tròn cơ thể cho bớt áp lực nước.

II.- HÀNH THIỆN VÀ HÀNH ÁC CỦA THỦY LỰC

Nước hữu ích cho sinh vật quan trọng nhứt là giúp thân thể luân chuyển nhựa cây và huyết quản. Với thiện hành, Thủy lực tưới mát thực vật và tạo dưỡng trấp trong đất phối hợp với kim lực. Người ta dẫn thủy nhập điền, đắp bờ giữ nước mưa cho lúa sống, bơm nước tưới vườn tược. Ngoài ra

còn có kế hoạch quy mô đưa những tảng băng lên sa mạc để thuận hoá đất khô cằn. Có những giếng phun độc đáo ở các triền đồi núi hay chân núi do những mạch nước ngầm. Còn mưa nhân tạo ít sử dụng vì quá tốn kém. Thủy lực tạo sông ngòi luân chuyển nước từ núi cao chảy ra biển, hồ. Tạo những thác nước hùng vĩ, con người lợi dụng thủy lực làm đập thủy điện quy mô. Nước mưa kiện toàn thời tiết và giúp nước uống tinh khiết. Người ta lợi dụng thủy lực tạo cường lực mạnh mẽ trong kỹ nghệ nặng, nâng đội lên các tàu thuyền chìm, hay đẩy vào ụ sửa chữa. Thủy động xa ngày xưa rất thuận hành với hơi nước nấu nóng bốc lên đẩy pít tông chuyển qua trục làm xoay tròn các bánh xe như tàu thủy, hoả xa. Tuy công kênh nhưng cũng một thời oanh liệt đã lùi dần về dĩ vãng do động cơ xăng dầu tiện lợi hơn. Những giọt sương đọng trên lá cành rơi xuống lác đác tạo nhịp sống cho cây về đêm. Thủy lực bị hàn lực mãnh liệt đầy sách thành tuyết, băng giá, băng sơn, băng đảo phủ dày mặt đất và mặt nước sông, hồ, biển cả, nhưng Thủy lực vẫn giữ nhiệt lực bảo toàn một số thủy tộc và động vật. Người ta lợi dụng băng giá khoét lỗ để bắt cá mùa Đông thú vị lắm, do nước bên dưới lớp băng vẫn còn giữ sức ấm cá vẫn sống thờ hơi khó khăn chỉ bằng mang, nên gặp lỗ trống lợi lên ngớp không khí bị bắt thăm thương. Riêng loài rùa độc đáo, chỉ cần hứng sương về đêm mà vẫn sống (Con rùa dị dạng ở Tiểu đoàn Biệt động quân 21). Thủy lực còn giúp loài thủy thực vật sống thoát mái từ lúc mới tạo hình trong nước, chính rong, rêu tảo điển hình cho Thủy thực vật. Kỳ thú nhất là bức tranh vân cầu do tượng hình của Mây bay chập chờn, và những bức tranh màu sắc tuyệt kỳ lóng lánh của bình minh trên bãi biển, hay hoàng hôn ở rặng núi xa xăm. Những núi cao tuyết phủ còn tạo ra những màu sắc dị hình dị tượng với phản ánh trời chiếu hay bình minh với màu sắc tuyệt vời, lóng lánh thoát trần, khiến tu sĩ an bần lạc đạo, hàm dưỡng tinh thần cao khiết nhất trên thế gian. Cao quý thay thiện hành thủy lực! Nhưng những ác hành của Thủy lực cũng quá nã nề nhơn sinh. Người ta kinh sợ bão tố của nhị vị Phong thần và Thủy thần, một đàng gây thiệt hại sập nhà sập cửa, thổi bay các sinh vật và cuốn hút theo chiều gió cho rơi xuống thảm thiết nát thân, lại còn tạo ra những lượn sóng khủng khiếp nhấn chìm tàu thuyền, một đàng xối xả tuôn nước xuống tràn ngập cuốn trôi vật thể ra sông biển, không nhân nhượng, lở đất trượt sụp cây rừng và nhà cửa ở triền núi. Chúng còn hợp tác tạo sóng thần quét sạch mọi vật thể ở các bờ biển có khi vô sâu tới cả 5 hay 10 km. Người ta ngán sợ nhất là Đại hồng thủy giết sạch nhơn loại kỳ trước cách nay 12.000 năm chỉ còn sót lại chiếc thuyền Nuy Ê, và sẽ còn tái nhiệm có lẽ vào năm 2016 chỉ còn lại 200 triệu Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu và Thiện tri thức do chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam tạo ra địa cầu chuyển trục và Đại hồng thủy, vì tham vọng bành trướng quyền lực bá chủ địa cầu.

III.- THỦY LỰC BẠO HÀNH DO ĐẤU ?

Thủy do Kim sanh ra, mà Kim lại làm ra Phong nữa, như thế Thủy và Phong đều phát khởi từ Kim. Hơn nữa Kim lại do Thổ sanh ra. Vậy Thổ là tổ đại của Phong và Thủy, mà Thổ lại do Hoả tạo thành, thành ra Hoả thủy tổ của Thủy và Phong. Nếu Hoả dịu dàng là Thủy và Phong phải hiền dịu. Chúng bạo động hoành hành đều do điều động của Hoả. Tức nhiên chúng ta nhận thức được rõ ràng là Thủy lực bạo hành tiên khởi do nhiệt lượng. Nguyên nhân chánh Thủy lực bạo hành chỉ có nhiệt lượng mà thôi, Nếu giữ điều hoà khí hậu không cho nhiệt lượng cao thời cuộc sống không bao giờ bị hâm dọa bạo hành. Các nhà Bác học biết rõ vận hành này, nên thường khuyến cáo trước tiên Hiệu ứng nhà Kính do con người tham vọng quyền lợi nhất thời để di lụy cho nhơn loại trong hiện tại và tương lai.

Hiện tại nhiệt độ mỗi ngày mỗi tăng cao vào mùa Hè ở Bắc bán cầu cũng như mùa Hè ở Nam bán cầu, nhưng Nam bán cầu nhờ biển rộng lớn của 3 đại dương, nhất là Ấn độ dương nên tương đối nhẹ nhàn hơn. Chúng ta đa số sanh sống ở các đại lục thuộc Bắc bán cầu, nên chịu ảnh hưởng nhiệt lượng hơi nặng về thời tiết. Con người phát minh ra cơ giới càng ngày càng tinh xảo, đa dụng đầy đủ tiện nghi và di chuyển nhanh chóng, vô tình gây nhiệt lượng và làm ô nhiễm bầu khí quyển địa cầu trầm trọng, khiến cho khí hậu tàn tệ hơn.

Thật vậy, khi chúng ta ngồi trên phi cơ phản lực khổng lồ an toàn thoát mái và nhanh chóng gấp trăm ngàn lần đi bộ, nhưng có mấy ai nghĩ đến làn thán khí phun ra trên đường bay làm ô nhiễm bầu khí quyển. Các cơ xưởng công kỳ nghệ hằng ngày tuôn ra bao nhiêu hoá chất, bao nhiêu khói thán khí bắt buộc bầu khí quyển nhận lãnh đủ. Đến khi Thủy lực bị thúc đẩy bạo hành chúng ta cho rằng Thủy thần tấn bạo, chết đuối người trên cạn, dưới nước không nương tay. Chúng ta lại trách Trời hành tội, nhưng sao không biết lỗi trước tiên của mình, gieo gì lãnh nấy, Gieo ác phải lãnh ác lẽ đương nhiên. Bão tố lụt

lợi gieo rắc tai hoạ nặng nề do Phong thần dũng mãnh kéo đến Thủy thần bạo hành, tàn phá mùa màng, cây trái, gây thiếu kém thực phẩm. Nhiều người tự hỏi mình có gây ra ác hành đâu mà phải lãnh đủ tai hoạ, chớ họ không ngờ mình hưởng thụ vật chất phụng sự đắc lực hằng ngày tự nơi nó đã gây ra ác quả, mà ác quả này mặc dầu gây ra bởi tha nhân tham vọng trầm trọng, họ cũng chỉ là một cá nhân trong tập thể hưởng thụ. Thiên tai quốc ách cáo buộc tập thể, còn ác nhân quả chỉ dành cho cá nhân đó trả quả. Cho nên những nhà bi quan yếm thế rời bỏ thế tục, tìm nơi thanh tịnh an dưỡng, mong thoát nạn hồng trần ảm đạm nơi thâm sơn cùng cốc, tới chừng thiên tai quốc ách đưa đến vẫn phải lãnh đủ như người trần thế. Chỉ có những bậc chánh đẳng chánh giác thấu đạt trước lánh nạn hay ra tay tế độ hướng dẫn phàm phu tục tử thiện tâm thoát lưới trầm luân khổ hải.

Tổng quát là vậy, nhưng riêng biệt Thủy lực bạo hành kinh khủng nhất là do con người cao vọng chế tác bom nguyên tử, hoả tiễn gắn đầu đạn hạch nhân, mong huỷ diệt địch thủ trong mưu đồ bá chủ thế gian, tạo ra chiến tranh nguyên tử làm cho địa cầu chấn động kinh hồn phải dừng bước giang hồ trên quỹ đạo chỉ mấy giây thôi, mới sực tỉnh lại giật mình tái động tác xoay ngược lại và đối trực, đảo lộn hết mọi nghi thức tuần hoàn từ thuở xa xưa hàng tỷ năm, đã giết chết mọi sinh vật hiện hữu, chỉ còn ngoắc ngoải 1/10 được nhiếp độ do hồng quang tuyến trực xạ của Thượng đĩnh, cứu vớt những người có linh điển hợp tình của Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức, thế mà cũng chưa yên, bị thêm thiên nạn Đại hồng thủy chọn lọc cuối cùng thực sự thánh thiện hơn được hồng ân sang qua thời Thượng người Thánh Đức với cuộc sống địa đàng trần gian. Đại hồng thủy do đâu mà có? Chúng ta nhận thức hậu quả của chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam giữa 6000 hoả tiễn liên lục địa hoả lực hàng triệu tấn chất kích hoả (TNT) va chạm với hàng chục ngàn Hoả tiễn Patriot vỡ toan ra gây nên tiếng nổ long trời lở đất, tung ra nhiệt lượng khủng khiếp từ 4.000 độ bách phân đốt cháy hết bầu khí quyển ở Hoa Nam ngang 3.000 km dài 10.000km từ mặt đất lên tận màn ORION, tạo khoảng trống không vĩ đại, đẩy hấp lực không gian đội ra xa 300 mét vô tình hút nước biển lên cao trên 300 mét lơ lửng trên không, và địa cầu xoay ngược lại thành ra khối lượng ước biển khổng lồ hết đà rơi xuống trên các đại lục tạo nên Đại hồng thủy cuốn trôi sạch bách mọi vật thể xuống biển. Thử hỏi còn bao nhiêu sanh mạng được chọn lọc do Long Hoa Hội ứng hành thưởng thiện sang sống địa đàng huy hoàng, với toàn là những thiện tâm hơn đã dày công tu tâm tế thân, sẽ tiến hành trị không trung, bình chiến trận không gian vào thế kỷ 22 trong cuộc chiến không gian, mà Long Hoa giáo chủ đề xướng ưu đãi tù binh không gian, gây thiện cảm giao thương với sanh hành tinh khác trong vũ trụ.

Chúng ta kết tội thủy lực bạo hành chỉ là thường tình thế gian còn kém kiến thức Tu tâm, Tế thân, Trị không trung, Bình không gian, chỉ lợi dụng mưu cầu quyền lực gây nên thảm cảnh cho hơn loại tạo Thủy lực bạo hành, chớ tự nó rất hiền hoà, một lòng phục vụ sinh vật, mưa thuận gió hoà liên tục không ngừng nghỉ, từ không gian, từ trên mặt đất, từ lòng đất chí đến biển hồ, thế mà con người vô ơn bạc nghĩa cứ nguyên rửa Thủy lực, Thủy thần là bạo tàn, huỷ diệt hơn loại.

Sacramento, ngày 18 tháng 9 năm 2013
SAGIANG